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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 9/2565 

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ   Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  รองคณบดีฝ่ายวิจัย    กรรมการ  10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 
รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 

10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 20 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
ประธานแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
1. EdPEx200 

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ผ่านรอบสกรีนนิ่ง EdPEx200 ซ่ึงถือเป็นครั้งแรกของคณะ 
โดยคณะกรรมการประเมินได้ด าเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง30 

การรอผลการพิจารณา ซ่ึงแจ้งให้กรรมการประจ าคณะทราบความคืบหน้าต่อไป 
2. ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 

มหาวิทยาลัยจะใช้โปรแกรมการบริหารจัดการองค์กรใหม่  คือ ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร  ประกอบด้วย ระบบ
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บริหารงานบุคคล ระบบบัญชีการเงิน และระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ระบบการบริหารจัดการทะเบียนนักศึกษา 
(Campus Management) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Business Intelligence Management) เชื่อมโยงข้อมูล
เข้าถึงกัน รองรับต่อการปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  คณะและ
โรงพยาบาลสัตว์ ต้องใช้ระบบนี้เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องเตรียมการขึ้นระบบ ERP  ได้แก่ 
1) การ Cleaning data ส าคัญมากเรื่องพัสดุครุภัณฑ์ 2) การปรับ Work Process และ 3) การเตรียมบุคลากรเพ่ือ5 

ใช้งานโปรแกรมดังกล่าว 
3. OSU-KKU Training (day 1-competencies) 
 คณะก าหนดวันโครงการอบรม Assessment and Implementation of OIE Day 1 

Competencies (AID 1-C) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมนราชาออคิด ขอนแก่น ซึ่ง
เป็นโครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศ10 

ในกลุ่มอาเซียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานนานาชาติ 
4. VM-KKU Ranking 
 ใน 4 ปีข้างหน้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้ังเป้าหมายว่า ต้องอยู่ในล าดับ 1 ใน 3 ของ

ประเทศ ล าดับ  1 ใน 50 ของเอเชีย และ 1 ใน 150 ของโลก  ปัจจุบันคณะอยู่อันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 70 
ของเอเชีย และ อันดับ 200 ของโลก การอันดับนี้ใช้ฐาน Racking ของ Shanghai กับ SCImago  ซึ่งปีที่ผ่านมา15 

คณะอยู่อันดับเกิน 200 หากคณะพัฒนาเรื่องงานวิจัยทีมี่ Impact Factor ก็มีโอกาสสูงทีจ่ะเลื่อนอันดับขึน้  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า สรุปยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ 20 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

หมวดเงินงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
หมวดค่าตอบแทน 530,000 บาท 322,832.00 บาท 207,168.00 บาท 

หมวดค่าใช้สอย 6,196,832.75 บาท 5,477,489.62 บาท 719,343.13 บาท 

หมวดค่าวัสดุ   5,323,039.10 บาท 4,182,202.37 บาท 1,140,836.73 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 138,000.00 บาท 104,191.60 บาท 33,808.40 บาท 

รายละเอียดส่วนอื่นๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/h6ahf  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 1.3 ผลการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้าง ปี 2566 25 

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผลการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรอัตราใหม่ จ านวน 5 
อัตรา เป็น  พนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา ได้แก่  นักวิชาการวิทยาศาสตร์  นักวิชาการเงินและบัญชี                    
นักประชาสัมพันธ์ สัตวแพทย์ และ ต าแหน่งลูกจ้าง 1 อัตราคือ พนักงานช่างเทคนิค  ส่วนต าแหน่งอาจารย์ คณะ

https://kku.world/h6ahf
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ไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะต้องมาพิจารณาปรับเรื่องค่า FTES ใหม่ และจะมีการ KM เรื่องนี้ต่อไป โดยจะเชิญ
วิทยากรจากกองยุทธศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
https://kku.world/wxxpw  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

 1.4 ครุภัณฑ์เงินประมาณแผ่นดิน ปี 2566  
รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 21,230,000 บาท 

ครุภัณฑ์ทั้งหมด 7 รายการ เป็นครุภัณฑ์การเรียนการสอน  2 รายการ คือ 1. ระบบสแกนสไลด์และแสดง
ภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ 2. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเชื้อ รายการที่เหลือเป็นของ
โรงพยาบาลสัตว์ ได้แก่ 1. เครื่องตรวจอัลตราซาวน์ชนิดเคลื่อนที่ 2. ชุดโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพ10 

ทางการแพทย์ 3. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าส าหรับตรวจหาประสิทธิภาพการท างานของเซลล์ประสาทในจอประสาทตา
ส าหรับสัตว์ 4. ชุดเครื่องมือผ่าตัดหูในสัตว์  และ 5. เครื่องผ่าตัดต้อกระจกระบบควบคุมแรงดันลูกตาพร้อมอุปกรณ์  
ซ่ึงจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 15 

 1.5 ผลการด าเนินงานสัปดาหส์ุขภาพสัตว์ 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สรุปผลการด าเนินงานการให้บริการ
สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ปี 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม -24 สิงหาคม 2565 (ทุกวันพุธ จ านวน 6 วัน)  มีสัตว์
เลี้ยงที่เข้ารับบริการจ านวนทั้งสิ้น 487 ตัว แบ่งเป็นสุนัขจ านวน 193 ตัว และแมว จ านวน 294 ตัว  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 
1.6 โครงการ KKU CVS /มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน 

  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า โครงการ   KKU CVS ซึ่งเป็นโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณะ/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของคณะมี น.สพ.สมพงษ์ 
หอยสังข์ รับผิดชอบ ซึ่งคณะและโรงพยาบาลสัตว์ จะร่วมออกให้บริการวิชาการ ณ สถานรถไฟขอนแก่น โดยจะ25 

ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี การป้องกันปรสิตภายในภายนอก (เห็บ -หมัด) 
การแจกอาหารสุนัขแมว ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง การแนะน าแอพพลิเคชั่น  VM เพ่ือให้ประชาขนสามารถขอ
ค าปรึกษาสุขภาพสัตว์ออนไลน์  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 30 

 1.7 โครงการฝุ่นความรู้ เล่าสู่กันฟัง เพิ่มพลังสกิลทางคลินิก ครั้งที่ 2  
รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า โครงการฝุ่นความรู้ เล่าสู่กันฟัง เพ่ิม

พลังสกิลทางคลินิก ครั้งที่ 2 จะเริ่มด าเนินการประมาณเดือนตุลาคม 2565 ที่แตกต่างจากครั้งที่แล้ว คือ การจัด
โครงการครั้งนี้จะมีการเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท มีการรับลงทะเบียนจากสัตวแพทย์นอกสถาบัน  

https://kku.world/wxxpw
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จากเดิมที่รับแต่ศิษย์เก่า โดยมีอาจารย์จากหลายๆ สถาบันมาเป็นวิทยากร ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเขียนโครงการและ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่เตรียมไว้ส าหรับโครงการนี้ จ านวน 50,000 บาท โครงการคาดว่าจะมี      
ผู้ลงทะเบียนมากกว่า 100 คน ค่าลงทะเบียนประมาณ 100,000 บาท 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

 1.7 ผลการจัดประชุม KVAC2022 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งผลการจัดงานประชุม KVAC2022 ให้ที่ประชุมทราบว่า 
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการแต่ละฝ่ายด าเนินการสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่จะนัดประชุมกรรมการเพ่ือ
สรุปอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เบื้องต้นขอแจ้งจ านวนผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม 
จ านวนประมาณ 700 คน เข้าร่วมประชุมจริงจ านวนประมาณ 600 คน  รายละเอียดสรุปผลการจัดประชุมจะแจ้ง10 

ให้ทราบในโอกาสต่อไป 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 1.8 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยจวกับ ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าที่เราภูมิใจนั้น 15 

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าท่ีเราภูมิใจ ได้เสนอรายชื่อศิษย์เก่าฯ ทั้ง  
4 ด้าน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับรองให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมได้ทักท้วงรายชื่อศิษย์เก่าด้าน
โรงพยาบาลสัตว์ โดยขอให้คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่ากลับไปทบทวนใหม่นั้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าฯ ได้ทบทวนและเสนอรายชื่อศิษย์เก่าที่เราภูมิใจทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านวิชาการ ได้แก่ น.สพ.ธนพล 
หนองบัว ด้านภาคราชการ ได้แก่ น.สพ.สามารถ อ่อนสองชั้น  ด้านภาคธุรกิจเอกชน  ได้แก่ สพ.ญ.ลันลลิต สุคนธ์รัตนสุข 20 

ด้านโรงพยาบาลสัตว์ ได้แก่ น.สพ.นิติศักดิ์ ยึรัมย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองด้วย 
  มติ ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวัน 25 

ที่ 8 กันยายน 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/0np6t  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้ 30 

  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 8  แก้ไขค าผิด จาก “...จากาหน่วยงาน...” เป็น “...จากหน่วยงาน...” 
  หน้าที่ 7 ข้อที่ 4.7 บรรทัดที่ 16-20 แก้ไขข้อความใหม่ทั้งหมดโดยใช้ข้อความว่า 

https://kku.world/0np6t
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 “รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อเติมแบบอาคาร
สัตววิทยารักษ์ โดยให้ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและน าเสนอแบบที่ต่อเติม ซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ประมาณ 1,500,000 บาท รายละเอียดตามข้อมูลที่ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ น าเสนอท่ีประชุม” 
  หน้าที่ 10 ข้อที่ 5.7 บรรทัดที่ 6-7 แก้ไขข้อความใหม่ทั้งหมด โดยใช้ข้อความว่า  
   “ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน แจ้งที่ประชุมทราบว่า เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน5 

สัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่ย้ายมาจากห้องราชสีห์  ปัจจุบันเสียงดังมาก จนไม่สามารถท าการเรียนการสอน
ในห้องเรียนนี้ได้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย หรืออาจจะขอตั้งงบประมาณในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ 
ส าหรับซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่” 
  หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 10 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยวกับค าขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
สายวิชาการที่คณะท าหนังสือไปที่มหาวิทยาลัย เบื้องต้นกองยุทธศาสตร์แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ได้รับอนุมัติให้15 

จ้างผู้เกษียณอายุราชการได้จ านวน 2 อัตรา แต่ให้รอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และกองยุทธศาสตร์ ได้
แนะน าว่า การขอก าหนดอัตราการจ้างผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้ยื่นค าขอไปพร้อมกับการขอ
อัตราใหม่ ซึ่งวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 กองยุทธศาสตร์จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนอัตรา 4 ปี  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  20 

3.2 ปรับปรุงต่อเติมโถงอาคารสัตววิทยารักษ์ 
รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงต่อเติมโถงอาคารสัตว

วิทยารักษ์ ว่าอยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารด้านพัสดุ จะเปิดซองวันที่ 13 กันยายน 2565 นี้ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 25 

3.3 ระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์ 
 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลสัตว์  

ว่า ตามที่ได้เปลี่ยนบริษัทใหม่ โดยใช้โปรแกรม  Vet Manage ของบริษัท Vet Animal นั้น ประมาณเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน 2565 จะลงโปรแกรมท่ีเชื่อมโยงทั้งส่วนของหมอ การเงิน และห้องยา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามว่า เนื่องจากโปรแกรมอยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนา  30 

โรงพยาบาลสัตว์ ได้มีการตั้งแผนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษาไว้ด้วยหรือไม่ 
รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2566 ไว้แล้ว 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.4  เครื่องปรับอากาศห้องเรียนสัตว์ใหญ่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศห้องเรียนสัตว์ใหญ่ ที่เสนอให้โรงพยาบาลสัตว์ตั้งงบประมาณเพ่ือขอจัดซื้อในปีงบประมาณ 
2567 เนื่องจากร้อนและอากาศไม่ถ่ายเทนั้น ขอแก้ไขเหตุผลที่ขอตั้ งงบประมาณซื้อ เป็นสาเหตุมาจาก
เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน จนไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้ ช่วงรอการขอ5 

จัดซื้อเครื่องใหม่ในปีงบประมาณ 2567 จึงหารือที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเรื่องเสียงดังของเครื่องปรับอากาศนี้ด้วย 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งว่า เนื่องจากเป็นห้องที่จัดการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข จึงขอให้ทางโรงพยาบาลสัตว์ ขอตั้งงบประมาณกลางปี 2566 และช่วงที่รองบประมาณกลางปี 
การแก้ไขเสียงดัง อาจท าการย้ายเครื่องปรับอากาศออกมาข้างนอก ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณลงทุนไม่น้อย 
  ประธานเสนอให้ภารกิจด้านอาคารสถานที่ฯ รับไปส ารวจห้องเรียนอ่ืนๆด้วยเช่น ห้องเรียนสัตว์น ้า 10 

ชั้น 4  เป็นต้น เพ่ือที่จะได้เป็นข้อมูลในการซ่อมบ ารุงรักษาต่อไป 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ขอตั้งงบประมาณกลางปี 2566 เพื่อขอซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามท่ี 

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  เสนอ และเห็นขอบตามที่ประธานเสนอให้ส ารวจสถานที่หรือห้องเรียนอ่ืนๆ 
 

 3.5  โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านสัตวแพทยศาสตร์ 15 

  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งผลการขออนุมัติโครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้าน
สัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2566 ที่ขอเปิดโครงการและรับนักเรียนจ านวน 2 คน ได้มี
หนังสือตอบจากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาว่า อยู่ระหว่างการเสนอโครงการนี้ให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณา และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการจะแจ้งมติที่ประชุมให้
คณะทราบเป็นล าดับต่อไป  เบื้องต้น ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ความเห็นว่า ได้ตรวจสอบระเบียบการ20 

รับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  การระบุโรงเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษานั้น ยังไม่เคยได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เปิดรับนักเรียนได้  ซึ่งอาจมองว่าท าให้ความเหลื่อมล ้าและไม่เป็นธรรมกับ
นักเรียนโรงเรียนอ่ืน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/93it9  
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กบม.) ไม่เห็นชอบ เสนอขอปรับจ านวนรับในส่วนโครงการเด็กดีมีที่เรียนจากเดิมรับ 25 

จ านวน 25 คน ขอรับเป็นจ านวน 26 คน และโครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน จากเดิม
รับจ านวน 2 คน ขอรับเป็นจ านวน 3 คน และแจ้งแนวทางการพิจารณาการรับโดยการสัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ทุกคนมีอิสระในการให้คะแนนการสัมภาษณ์ 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอให้ก าหนดเกณฑแ์ละสัดส่วนการให้คะแนนแต่ละกลุ่มให้
ชัดเจน เช่น กลุ่มที่ใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ท ากิจกรรมหรือกลุ่มเรียนดี เพ่ือเป็นเกณฑ์ เดียวกันในการพิจารณา 30 

ของคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอให้ก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์ให้ชัดเจนและประกาศให้ทุกคนทราบทั่วกัน ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ และอาจจะมีการทดสอบความถนัด
ทางสัตวแพทย์ ด้วยก็ได้ 

https://kku.world/93it9
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  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ ขอรับไปหารือกับรองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เรื่อง
เกณฑ์หรือสัดส่วนแต่ละกลุ่มเพ่ือใช้แนวปฏิบัติเดียวกันในวันสัมภาษณ์ ส่วนเรื่องโครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ด้านสัตวแพทยศาสตร์ ขอหารือในแผนการรับปีการศึกษาหน้า 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ ตามที่รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ รองศาสตราจารย์ 
ปรีณัน จิตะสมบัติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอ 5 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์  
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการ
ศัลยศาสตร์ ด้วย เนื่องจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จะมีบริษัทมาขอจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แต่ตาม10 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  1075/2563 ไม่ได้ระบุ อัตราค่าธรรมเนียมการในการใช้สถานที่  
ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้  จึงหารือท่ีประชุมด้วย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยมอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พิจารณาอัตรา
ค่าธรรมเนียมแต่ละห้องใหม่ โดยเพ่ิมห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์และห้องอ่ืนๆ ไว้ในประกาศฉบับใหม่นี้ด้วย  และให้
เวียนคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบต่อไป 15 

 
 4.2 วาระผูจ้ัดการคลินิกนอกเวลาและผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง 

รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งผู้จัดการ
คลินิกนอกเวลาและผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง โดยเสนอให้มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 20 

 
 4.3 แนวปฏิบัติในการขอตัดเสื้อกาวน์ของกลุ่มวิชา 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากกลุ่มวิชาสรีรวิทยา ได้ขอตัดเสื้อกาวน์ 
ปีงบประมาณ 2564 และขอตัดอีกครั้งในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ นั้น จะอนุญาตให้ตัดปีเว้นปี (2 ปี/ครั้ง)  จึงหารือท่ีประชุมดังนี้ 25 

1. ค่าตัดเสื้อกาวน์ของกลุ่มวิชาสรีรวิทยา ปีงบประมาณ 2564 จะสามารถน ามาเบิกได้หรือไม่ 
2. แนวปฏิบัติในการตัดเสื้อกาวน์ของคณะ ควรจะเป็นปีละ 1 ครั้ง หรือ 2 ปี/ครั้ง 
มติ ที่ประชุม มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์หรือแนว

ปฏิบัติในการขออนุมัติตัดเสื้อกาวน์ หรืออาจจะใช้ชื่อเป็นอย่างอ่ืน เช่น เสื้อที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ทั้งของกลุ่มวิชา
ต่างๆ และโรงพยาบาลสัตว์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาคราวหน้า และให้กลุ่มวิชาสรีรวิทยา สามารถเบิกจ่ายค่าตัด30 

เสื้อกาวน์ของปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ได้  
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4.4 ขอซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Real-Time PCR 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอขออนุมัติ  ซ่อมเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม Real-Time 

PCR ของกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ 58,850 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/dlrja  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  5 

 
 4.5 เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ ประชุม เพ่ือให้ พิ จารณาเสนอชื่ อนิ สิต เก่ าดี เด่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/yigxl  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช และกรณีที่รอง10 

ศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช ไม่ประสงค์รับการเสนอชื่อ ให้ทาบทาม รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ 
เป็นล าดับต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 5.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 15 

  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมว่า ประมาณปลายเดือนกันยายน 2565 จะมีการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะปรับเรื่อง TOR รายบุคคล ด้วย ซึ่งค้างมาตั้งแต่ก่อน
ตรวจ EdPEx และกรรมการบริหารคณะ มีความเห็นว่า ควรมีการปรับแผนปี 2566 ก่อนเดือนตุลาคม 2565 จึงขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าด้วย ส่วนวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 
 5.2 กิจกรรมที่จัดทับซ้อนกับงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน แจ้งที่ประชุมว่า ช่วงจัดประชุม KVAC2022 จะมีกิจกรรมของ
นักศึกษาที่จัดทับซ้อนกับงานประชุม จึงเกิดข้อสงสัยว่า กิจกรรมในลักษณะนี้เกิดหรือจัดทับซ้อนกันได้อย่างไร หรือ
เกิดข้อผิดพลาดตรงไหน อาจารย์หลายคนเสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งประชุมวิชาการ และกิจกรรมของ25 

นักศึกษา  
  ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ทราบจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาฯ ว่า นักศึกษาแจ้งว่าไม่ทราบว่าคณะจัดงานประชุมวิชาการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ข้อสังเกตว่า นักศึกษาจะไม่ทราบ คงเป็นไปไม่ได้ 
เนื่องจาก การจัดกิจกรรมของนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมลงนามรับรองการจัดกิจกรรมทุกโครงการ 30 

ซึ่งอาจารย์ในคณะทุกคนทราบว่า จะมีงานประชุมวิชาการนานาชาติอยู่แล้ว 
รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม แจ้งว่า 

กิจกรรมนักศึกษา ไม่สามารถเลื่อนได้ เนื่องจากผู้ปกครองนักศึกษาได้ซื้อตั๋วเดินทางไว้แล้ว จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม

https://kku.world/dlrja
https://kku.world/yigxl
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ที่ทับซ้อนกับงานประชุมวิชาการ แต่ในปีต่อไป ต้องมีการตรวจสอบช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมของแต่ละฝ่ายให้
ชัดเจนขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์จัดกิจกรรมทับซ้อนกันอีก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน แจ้งว่า สืบเนื่องต่อจากการจัดประชุม KVAC2022 ฝ่าย
พิจารณาผลงานวิชาการ ได้รับผลงานที่น าเสนอในงานประชุมน้อยมาก  ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรที่มีผู้ส่งผล
งานส่งเข้ามาน้อยมาก ส่วนตัวเห็นว่า ปีหน้าถ้าจะจัดงานประชุมลักษณะนี้อีก คณะควรจะพิจารณาผลงานนักศึกษา5 

จากวิชาปัญหาพิเศษ ให้มาน าเสนอในงานนี้ด้วย และฝากทางผู้จัดงานประชุมวิชาการรับไว้พิจารณาด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 5.3 การสอบ NL รอบท่ี 1/2566 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า การสอบ NL รอบที่ 1/2566 ซึ่ง10 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะสอบในรอบนี้นั้น ทางสัตวแพทยสภา ได้เปลี่ยนวิธีการสอบจากการสอบแบบ  paper เป็นการ
สอบ Computer base ซึ่งคณะได้ขออนุเคราะห์ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสนามสอบ Computer base ใน
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 15 

 5.4 การจัดสร้างองค์พระประจ าคณะ 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ สอบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างองค์พระ
ประจ าคณะ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลว่า สมาคมศิษย์เก่ายังไม่ได้ด าเนินการขอการเปิดบัญชี 
และยังไม่ได้แจ้งข้อมูลใหกั้บคณะทราบ จึงยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 
 5.5 การปรับปรุงห้องอาชาไนย 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลว่า เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องอาชาไนย อาจจะ
ด าเนินการไม่ทันในงบประมาณ 2565 นี้ จึงขอใช้เป็นงบประมาณปี 2566  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 25 

 
 5.6 โครงการมะหมา มาราธอน 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามว่า คณะมีโครงการที่จะจัดกิจกรรม มะหมา มาราธอน 
ไหม เนื่องจากบุคคลภายนอกถามมา อีกท้ังปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว  
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งว่า  ทางโรงพยาบาลสัตว์ มีแผนที่จะจัดช่วงหน้าหนาว 30 

เนื่องจากปีที่ผ่านๆ มา จัดกิจกรรมช่วงหน้าร้อน ท าให้มีเกิดการสูญเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง อีกท้ังปีงบประมาณนี้ไม่ได้
ตั้งงบไว้  ขอเป็นจัดปีหน้าแทน และจะขอจัดโครงการนี้ร่วมกับโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง เพ่ือ
จะเข้าระบบสะสมคะแนน CE ต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 14.48 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
     กรรมการและเลขานุการ 5 

 
  นางสมบัติ แสงพล 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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